

แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย		
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเคียนซา	-	-	๑) มีการแจ้งประกาศประมวลจริยธรรมที่ใช้บังคับให้ทราบ ๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลเคียนซา ดำเนินการตามประมวลจริยธรรม จำนวนร้อยละ ๑๐๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ)	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องผิดจริยธรรม
มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	-	-	๑) ประชาชนสามารถติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก ๒) ประชาชนผู้รับบริการสามารถติดต่อกับเทศบาลได้หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย(Facebook ,Line) รวมถึงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน และคณะผู้บริหาร ๓) ประชาชนผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอรับบริการทางออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ได้ตลอดเวลาทำการของเทศบาล	ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการติดตามข้อมูลข่าวสารและติดต่อราชการกับเทศบาล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
มาตรการ No Gift Policy	-	-	๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน ๑ ฉบับ ๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลเคียนซา ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy จำนวนร้อยละ ๑๐๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมิน/แบบสำรวจ)	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนเรื่องสินบน
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	-	-	๑) มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๒) มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	เทศบาลได้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงในการดำเนินงานของหน่วยงานและรายงานผลให้อำเภอ จังหวัด ทราบต่อไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย		
มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลเคียนซา	-	-	๑) มีศูนย์หรือหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน และกระบวนการขั้นตอนเรื่องร้องเรียน ๔) มีการแจ้งผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้า ผลเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนทราบ รวมทั้งมีช่องทางในการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลได้ด้วยตนเอง ๕) มีการกำกับติดตามการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลควนศรี ให้สามารถตอบสนอง ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมตามมาตรการที่กำหนดไว้	ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา	-	-	มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต	ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
โครงการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี	-	-	๑) มีการจัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๒) มีการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ และรายงานผลให้คณะผู้บริหารทราบ รวมถึงการติดตามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	การตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบในด้านต่างๆที่กำหนด มีการดำเนินการร้อยละ ๘๐

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)		ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
	ได้รับ	ผลเบิกจ่าย		
มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางารรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลเคียนซา	-	-	มีระบบและช่องทางารรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับ ผู้ร้องเรียน	ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน,จำนวนเบาะแสที่ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเคียนซา	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	๑) จัดทำโครงการฝึกอบรม ประสานงานสถานที่และวิทยากร สรุปรจำนวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒) ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี ร้อยละ ๘๐

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้มีการติดตามผลการดำเนินการแต่ละโครงการให้ครบตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต